

Số: /BC-UBND

Hồng Ngự, ngày tháng 01 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Giải trình ý kiến, kiến nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ ba HĐND Huyện khóa XII**

Tiếp nhận Báo cáo số 94/BC-MTTQ-BTT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hồng Ngự về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ ba HĐND Huyện khóa XII, Ủy ban nhân dân Huyện giải trình các ý kiến, kiến nghị như sau:

#### **1. Lĩnh vực xây dựng**

- *Cử tri xã Thường Thới Hậu A: Đề nghị Ủy ban nhân dân Huyện, nâng cấp tuyến đường liên xã, hiện nay đường xuống cấp ảnh hưởng đến lưu thông của người dân.*

Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp Ban Quản lý chợ và dịch vụ công cộng và UBND xã Thường Thới Hậu A khảo sát thực tế; đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện xem xét cho chủ trương sửa chữa tuyến đường trên nhằm phục vụ cho người dân đi lại thuận tiện, dễ dàng, đảm bảo an toàn giao thông.

- *Cử tri Huyện, đề nghị Ủy ban nhân dân Huyện có kế hoạch kêu gọi, tạo điều kiện có các công ty, doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện, tạo việc làm cho người lao động có thu nhập, ổn định cuộc sống không phải đi ra ngoài Tỉnh.*

Hiện nay trên địa bàn Huyện đã được một số công ty may mặc đầu tư cơ bản giải quyết được một việc làm cho người dân (Công ty Gia Bảo Hồng Ngự, công ty Thái Dương – thị trấn Thường Thới Tiền, công ty TNHH Oanh Nhung – xã Thường Thới Hậu A, công ty may Thanh Tú – xã Thường Phước 2, công ty Tiến Phát Đồng Tháp – xã Thường Phước 1, công ty may Hồng Phước Đồng Tháp – xã Thường Phước 1). Đến nay, Huyện được UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư được 03 dự án (Dự án Nhà máy chế biến trái cây; Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ), Trong đó Dự án nhà máy chế biến trái cây, quy mô 2,058ha, dự kiến đầu năm 2022 triển khai khởi công sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng nhằm giải quyết việc làm cho người dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Huyện.

- *Cử tri xã Long Thuận, đề nghị ngành chức năng có giải pháp quản lý xáng lầy cát làm sạt lở bờ sông.*

Đối với khu vực bờ sông xã Long Thuận hiện nay không có đơn vị, tổ chức nào được cấp thẩm quyền cấp phép khai thác cát sông hay nạo vét có thu hồi cát sông. Tuy nhiên, khu vực hoạt động khai thác cát gần nhất thuộc địa bàn xã Long Khánh B và Phú Thuận B cách bờ sông thuộc địa bàn ấp Long Thạnh, xã Long Thuận gần nhất khoảng 500m đến 630m.

Trong thời gian tới, UBND Huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Đoàn liên ngành Huyện thường xuyên kiểm tra hiện trạng bờ sông các khu vực tại đây, nếu phát hiện trường hợp vi phạm khai thác gần bờ sẽ kiên quyết đề nghị cấp thẩm quyền xử lý theo quy định, đồng thời công bố rộng rãi số điện thoại đường dây nóng của Đoàn liên ngành Huyện 02773.837.085 – 0918.054386 (Phòng Tài nguyên và Môi trường) để người dân được biết và phối hợp cùng chính quyền địa phương giám sát nếu phát hiện vụ việc nghi vấn vi phạm khai thác gần bờ.

## **2. Lĩnh vực Văn hóa**

*- Cử tri Thường Thới Hậu A, nhiều nơi loa phát thanh bị hư hỏng, người dân mong muốn sớm sửa chữa, khắc phục để được nghe thông tin nắm bắt các chủ trương của địa phương và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.*

UBND Huyện chỉ đạo ngành chuyên môn khảo sát thực tế hiện trạng hệ thống loa truyền thanh trên địa bàn xã Thường Thới Hậu A được đầu tư loa sử dụng đã phủ sóng kín địa bàn xã. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng một số hệ thống loa bị hư hỏng dẫn ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền của địa phương.

Qua khảo sát thực tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh phối hợp UBND xã Thường Thới Hậu A tiến hành rà soát đối với hệ thống loa để sớm sửa chữa khắc phục nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, đến nay đã tiến hành đầu tư mới 06 cụm loa và 01 tầng âm cho xã Thường Thới Hậu A, nhằm đảm bảo công tác tuyên truyền trên địa bàn xã.

## **3. Lĩnh vực Y tế**

*- Cử tri trong huyện, hiện nay tình hình dịch cơ bản kiểm soát tốt, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt người dân trở lại bình thường. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người dân chủ quan, lơ là, mất cảnh giác tập trung đông người, không đeo khẩu trang khi ra đường, đề nghị ngành chức năng có giải pháp hạn chế tình trạng này. Đồng thời, sắp tới người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trở về địa phương đón Tết Nguyên Đán năm 2022, nguy cơ dịch bệnh Covid-19 bùng phát rất cao, đề nghị ngành chức năng có giải pháp kiểm soát, quản lý chặt hạn chế dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng.*

UBND Huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động cho người dân nắm các biện pháp phòng chống dịch để thực hiện. Đặc biệt, luôn đảm bảo chấp hành, thực hiện đúng các biện pháp 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế; đồng thời Đoàn kiểm tra liên ngành Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các biện pháp chống dịch theo quy định về phòng, chống bệnh Covid-19.

Đối với các trường hợp người dân đi làm ăn xa trở về địa phương đón Tết Nguyên đán từ Tỉnh, Thành phố có cấp độ 3, cấp độ 4 thì thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà và nơi lưu trú...và các biện pháp khác theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế, Sở Y tế. Đối với các trường hợp đến từ địa bàn ở cấp 1, cấp 2 cần thực hiện nghiêm việc khai báo y tế; đồng thời thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn những trường hợp xuất hiện các

triệu chứng nghi ngờ như: sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, đau mình hoặc khó thở thì phải báo ngay cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn và xử trí kịp thời.

#### **4. Lĩnh vực hộ tịch**

- Cử tri thị trấn Thường Thới Tiền, do xác nhập đơn vị hành chính, nhiều hộ dân đang cư trú trên địa bàn xã, thị trấn này, nhưng hộ khẩu và giấy tờ liên quan lại ở xã khác, đã làm ảnh hưởng đến các hoạt động (giao dịch mua bảo hiểm y tế, ngân hàng, tạm vắng,..) của người dân. Khi người dân đến Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, được hướng dẫn cần có giấy NK3, nhưng người dân không có. Đề nghị ngành chức năng sớm hỗ trợ người dân chuyển đổi thủ tục hộ tịch theo đúng địa chỉ cư trú hiện nay.

Theo Luật Cư trú năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 quy định không còn sử dụng sổ hộ khẩu (sổ hộ khẩu gia đình NK3). Tại Điều 26, Luật cư trú năm 2020, việc điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu quy định “Việc điều chỉnh thông tin về cư trú của công dân được thực hiện trong các trường hợp thay đổi chủ hộ, thay đổi thông tin về hộ tịch, thay đổi địa chỉ nơi cư trú; Hồ sơ điều chỉnh thông tin về cư trú gồm (tờ khai thay đổi thông tin, giấy tờ, tài liệu chứng minh việc điều hành thông tin’ Thủ tục điều chỉnh thông tin về cư trú”. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm điều chỉnh thông tin về hộ tịch trong cơ sở dữ liệu về cư trú thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin; trường hợp từ chối điều chỉnh thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời gian tới, UBND Huyện giao Công an Huyện chỉ đạo công an các xã, thị trấn tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện việc điều chỉnh thông tin và giấy tờ liên quan khác thuộc địa bàn xã, trấn nào thì lực lượng Công an xã, thị trấn nơi cư trú của công dân giải quyết đúng theo quy định.

UBND Huyện xin báo cáo và đề nghị Đại biểu chuyển thông tin này đến cử tri biết, giám sát thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- TT/HU, TT/HĐND Huyện;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- Ủy ban MTTQVN Huyện;
- Đại biểu HĐND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Khôi**